

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตร
และการบริหารงานภายในองค์กร



หน่วยบริการการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นายมณมรุต บัวแดง นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส และนางสาวรัตติกาล คำสม นักวิชาการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สังคิต พิริยะรังสรรค์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ภาพ : นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

ข้อมูล/ข่าว : นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา, วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต



คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หน่วยบริการการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นายมณมรุต บัวแดง นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส และนางสาวรัตติกาล คำสม นักวิชาการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี รองคณบดีด้านวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมด้วยทีมสนับสนุนคณะฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ภาพ : นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

ข้อมูล/ข่าว : นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา



คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานของ
กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ
Outcome-based Education ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล



หน่วยบริการการศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษา และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ ประเสริฐศักดิ์ นายมณมรุต บัวแดง นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส และนางสาวรัตติกาล คำสม นักวิชาการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านการศึกษากองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จาก ดร.สมชาติ พนาเกษม ผู้อำนวยการกองฯ ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education พร้อมเยี่ยมชมห้อง smart classroom ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิเชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวิ เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน เลขานุการหลักสูตรฯ, ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง และ ดร.พัชรพรรณ คีรีวัฒน์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ภาพ : นายวิฑูรย์ ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

ข้อมูล/ข่าว : นายวิฑูรย์ ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

